

## สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 เมษายน 2561

# เพิ่มพื้นที่งานTHAIFEX2018 ดัน'ไทย'ขึ้นเบอร์1อาเซียน

# สหรัฐแซงก์ชั่น'บ.รัสเซีย' คาดไม่ลาม'น้ำมัน-หุ้น'นิ่ง



พาณิชย์จัดใหญ่ THAIFEX 2018  
เพิ่มพื้นที่ 1 แสนตารางเมตร  
พร้อมเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี  
รุ่นใหม่กว่า 423 รายเข้าร่วม  
สร้างโอกาสทางการตลาด

'มะกัน-หมีขาว'ทำสงครามน้ำลาย 'ปูติน'เตือนหาก  
สหรัฐโจมตีซีเรียซ้ำอีก ทำทั่วโลกโกลาหลแน่ 'ปูติน'ชี้  
โจมตีซีเรียอีกป่วนทั่วโลก

นายกฤษณะ วจิไกรลาต ประธานคณะกรรมการ  
แสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทย กล่าวว่า กรมส่งเสริม  
การค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่  
ประเทศเยอรมนี เตรียมจัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-  
World of Food Asia 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-  
1 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี

โดยปีนี้ได้ขยายพื้นที่จัดแสดงกว่า 100,000 ตร.ม.  
จากเดิม 70,000 ตร.ม. เป็นงานแสดงสินค้าอาหารใหญ่ที่สุดใน  
อาเซียน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา  
ขณะนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 2,500 ราย จาก  
40 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นผู้ประกอบการต่างประเทศ  
ประมาณ 1,250 ราย และผู้ประกอบการไทย 1,250 ราย

ในงานนี้ยังเปิดให้ผู้ส่งออก ที่เป็น SMEs 432 ราย และ  
มีผู้ประกอบการรายใหม่อีก 200 ราย เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 23%  
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถ  
ที่จะ ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมไปยังตลาดเป้าหมายและตลาด  
ใหม่ ซึ่งขณะนี้ มี ผู้ประกอบการจากต่างประเทศตอบรับ  
เข้าร่วมงานแล้วหลายประเทศ เช่น อาเซียน ยุโรป สหรัฐ จีน  
 เป็นต้น

ว่าที่ ร.อ.จิตร ศิริธรรานนท์ ประธานคณะกรรมการ  
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า  
การยิงถล่มซีปนาวูชของสหรัฐใส่ซีเรีย เป็นเกมการเมือง  
ของประเทศมหาอำนาจ ประเมินว่าแต่ละประเทศต้องการ  
จะบลัฟกันแต่ไม่ถึงกับจะทำสงครามกันจริง ๆ เพราะฉะนั้น  
ท้ายที่สุดสหรัฐกับรัสเซียอาจตั้งโต๊ะเจรจากัน สถานการณ์  
จึงน่าจะคลี่คลายขึ้น ไม่ได้ลุกลามจนเป็นสงครามโลก  
ครั้งใหม่

ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าวว่า แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวล คือจะ  
กระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแง่จิตวิทยา  
จึงประเมินว่าในวันที่ 17 เมษายน ที่เปิดทำการเป็นวันแรก  
ของสัปดาห์หลังหมดเทศกาลสงกรานต์ ตลาดหุ้นน่าจะตก  
ส่วนตลาดทองคำน่าจะปรับตัวขึ้น ส่วนผลกระทบ  
ต่อสถานการณ์ค่าเงินบาท ก่อนหน้านี้ประเมินว่าผลจากการ  
ทำสงครามอาจจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องไป  
จนถึงระดับ 27-28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ขณะนี้เชื่อว่า  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะรักษาเสถียรภาพค่าเงิน  
จึงคาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าอยู่ในระดับ 31-32 บาทต่อดอลลาร์  
สหรัฐ ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับผู้ส่งออก

ที่มา : มติชน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ